

# เมื่อ "โลกเปลี่ยนไป" คนก็ต้องเผชิญกับ "ความเปลี่ยนแปลง"

ในระยะหลังๆ เกิด "ภัยพิบัติ" อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และหลายครั้งก็รุนแรงจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมอันน่าโศกสลด

ไม่ว่าจะเป็นพายุที่รุนแรง อุทกภัย แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างและมีอันตรายร้ายแรง เป็นต้น

นี่ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ต่างๆ ของโลกแบบที่หลายคนอาจไม่เคยเจอมาก่อนในช่วงชีวิตของตนเอง

วันนี้ โลกกำลังส่งสัญญาณให้ "ผู้อยู่อาศัย" ได้ตระหนักถึง "ความเปลี่ยนแปลง" ที่เกิดขึ้นชนิดที่ไม่อาจมองข้ามได้

แน่นอน ส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญที่ทำให้โลกเปลี่ยนก็คือ "คน" ซึ่งได้ใช้และทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตัณหาของตนเองอย่างไม่บันยะบันยัง

หน้าร้อนก็ร้อนจัดจนแทบทนไม่ได้

หน้าหนาวก็หนาวจัดจนมีคนไทยตาย

ณ เวลานี้ พื้นที่ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติแม้ปกคลุมตั้งแต่ตุรกี กรีซ ไปแลนด์ อิตาลี เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี โดยมีหิมะบ้านแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์พบสถิติหนาวที่สุดในรอบ 30 ปี ด้วยอุณหภูมิต่ำถึง 29.9 องศาเซลเซียส

เช่นเดียวกับสภาพอากาศหนาวเย็นในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซียที่อุณหภูมิต่ำถึง 30 องศาเซลเซียส พร้อมกับกรุงปรากของเช็กและสาธารณรัฐลัตเวีย รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

ขณะที่ประเทศไทยเองก็ต้องประสบภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของโลกมาเป็นระยะๆ ดังเช่นที่เป็นอยู่ ณ เวลานี้กับปรากฏการณ์ฝนตกผิดฤดูในหลายพื้นที่ของไทย และปรากฏการณ์น้ำท่วมที่ในพื้นที่ภาคใต้ที่รุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้ากับจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะเราต้องยอมรับว่า โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

ไปที่เรื่องอื่นๆ กันบ้าง เริ่มจากเรื่องดีๆ ของ "ลุงเล็กทองตัน" วัย 71 ปี ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตร โดยมีจุดพลิกผันจากการเดินทางไปดูงานใน



โครงการซึ่งหวั่นตามพระราชดำริ พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชามาเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการประยุกต์พื้นที่ 50 ไร่ ให้กลายเป็นไร่นาสวนผสม จากนั้นก็กลับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการทำเรื่องไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เพื่อขอความช่วยเหลือในการทำวิจัยและทำการทดลองนวัตกรรมชีวภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อราปฏิปักษ์(หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน) จนวันนี้ได้กลายเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เดินตามรอยเท้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

...อยากให้เกษตรกรไทยเป็นแบบนี้กันทั้งแผ่นดินเลยนะขอรับพ่อแม่พี่น้อง



ด้านบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย โอภาส ธีวราชกร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "Excellent Model School (EMS): สถานศึกษาด้านแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ"

ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 46 แห่ง กับองค์กรเอกชนชั้นนำระดับประเทศ 14 แห่ง เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย โดยมี **นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี



และปิดท้ายกับ **สุกัญญา จันทร์ชู ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพฯ** และนางจุไรรัตน์ ศิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการโฆษณา เข้าเยี่ยม **นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย** ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสสวัสดีช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2560 เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ■

ลุงอ้วน

managerweekend@yahoo.com